

**สรุปผลการประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา**  
**วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัด**  
**โดยมีนายภาณุ แยมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา**

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	จัดทำประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มเติมสำหรับข้าราชการและบุคลากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ขยายเพิ่มเติม พื้นที่จังหวัดที่มีควบคุมสูงสุดคือ ระยอง และจังหวัดอื่นๆที่ศบค.กำหนดและให้รวมถึงประชาชนด้วย โดยทีมสาธารณสุขให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จ่าจังหวัด	
2	จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่วงเวลาของการตรวจพบเชื้อ การแพร่ระบาด การมีภูมิคุ้มกัน สถานที่เสี่ยง กลุ่มเสี่ยง	PIO สาธารณสุขจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด	
3	แนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID19 ในงานพิธีสงฆ์ตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4073/2563 ข้อ 2และให้แจกแจงรายละเอียดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ	สำนักพระพุทธศาสนา	
4	ศึกษาแนวทางการจ่ายเงินค่าตรวจเชื้อแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายที่มากขึ้น	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	
5	จัดทำคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะทำงานในการดำเนินการกักกันกลุ่มแรงงานต่างด้าว ที่สถานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด มอบ พันเอกเพิ่มศักดิ์ ขุนโชลน รองผู้อำนวยการความมั่นคงฯ ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทาง	พันเอกเพิ่มศักดิ์ ขุนโชลน รองผู้อำนวยการความมั่นคงฯ อบจ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
6	ได้มีคำสั่งแต่งตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอๆละ3 ทีมโดยให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมที่ใช้คนตั้งแต่ 300 คนขึ้นไป	หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอ	
7	ประชุมและจัดทำแนวทางการควบคุมแรงงานต่างด้าวทั้งที่ถูกและไม่ถูกกฎหมาย ที่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น ประเด็นการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน มอบ พันเอกเพิ่มศักดิ์ ขุนโชลน รองผู้อำนวยการความมั่นคงฯประชุมผู้เกี่ยวข้อง	พันเอกเพิ่มศักดิ์ ขุนโชลน รองผู้อำนวยการความมั่นคงฯ ตรวจคนเข้าเมือง จัดหางาน ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
8	จัดทำแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจCOVID19 ในแรงงานต่างด้าวก่อนเข้าทำงานกับสถานประกอบการ	จัดหางานจังหวัด แรงงานจังหวัด	
9	ทำหนังสือชักซ้อมการดำเนินการในตลาดสด/ตลาดนัดตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่4073/2563ให้ผู้บริหารท้องถิ่น	ท้องถิ่นจังหวัด	

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
10	สื่อสารประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดในงานประเพณีทำบุญปีใหม่	สำนักพระพุทธศาสนา	
11	ให้สาธารณสุขจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์การดำเนินการกับผู้ติดเชื้อ COVID19 ทั้งที่รักษาในหอผู้ป่วยแยกโรค(Cohort Ward) และการเตรียมความพร้อมในการจำหน่ายออกสู่ชุมชน	สาธารณสุขจังหวัด / ประชาสัมพันธ์จังหวัด	
12	ทำInfographic เรื่องแนวทางการจัดแข่งขันกีฬาและสงฆวจ. ภายใน3ทุ่ม	ท่องเที่ยวและกีฬา	

ทีม Stag สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา